

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1317/UBND-TNMT

Cam Ranh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Về việc báo cáo nội dung liên quan
phản ánh trên Kênh VTV1 về rác thải
bủa vây ở biển Cam Lập, thành phố
Cam Ranh

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

UBND thành phố Cam Ranh nhận được văn bản số 745/STTTT-TTBCXB ngày 13/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên Kênh VTV1 về rác thải bủa vây ở biển Cam Lập, thành phố Cam Ranh.

UBND thành phố Cam Ranh đã thực hiện chỉ đạo, triển khai đến các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố thực hiện kiểm tra, xác minh nội dung liên quan về tình trạng rác thải tại thôn Bình Lập, xã Cam Lập. Kết quả kiểm tra, xác minh như sau:

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, UBND xã Cam Lập đã tổ chức các đợt ra quân thu gom rác thải từ vệ sinh lồng tôm trên bãi biển, vận động các hộ nuôi trồng thủy hải sản và các hộ làm vệ sinh lồng đóng góp kinh phí và tham gia thực hiện xử lý lượng rác thải ra môi trường biển tại thôn Bình Lập. Lượng rác thải sau khi thu gom đã được UBND xã Cam Lập bố trí xử lý không để tồn đọng.

Hiện nay, lượng rác theo phản ánh của của Kênh VTV1 đã được khắc phục khoảng 80%, trong đợt tổng dọn vệ sinh vào ngày 02/02/2024 (đợt tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Cam Lập phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024). Trên khu vực này, hiện còn tập kết lồng tôm hùm của người dân sau khi vệ sinh để tái sản xuất.

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND xã Cam Lập và các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền người dân về công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục triển khai các đợt phát động tổng dọn vệ sinh trên địa bàn xã, vận động kinh phí để tiến hành thu gom, xử lý lượng rác tại các bãi biển trên địa bàn xã Cam Lập. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường biển. Tuyên truyền người dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cố ý xả rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường biển.

UBND thành phố Cam Ranh kính báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh các nội dung trên để xem xét, tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (b/c);
- Phòng TNMT;
- UBND xã Cam Lập;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Hữu Hiền